

# ***Chúa Giê-su là ai?***

*‘Chúng tôi không truyền giảng về chúng tôi nhưng về Chúa Cứu Thế Giê-su, tức là Chúa Tể, còn chúng tôi vì có Đức Giê-su mà làm tôi tớ cho anh chị em...’*

2 Cô-rinh-tô 4:5

*Peter Walker*

**[www.1peter1three.weebly.com](http://www.1peter1three.weebly.com)**

Người Chuyển Ngữ Sang Tiếng Việt:  
Minh Huỳnh

*Tôi dành tặng tập sách này cho bạn đọc giả. Cảm ơn bạn đã cho phép tôi chia sẻ với bạn về Chúa Cứu Thế Giê-su.*

*Tôi không có sự hướng dẫn chính thức nào trong Kinh thánh, và tôi cũng không rõ mình đứng ở vị trí nào trong nhiều vấn đề thần học. Tuy nhiên, tôi là người tin theo Chúa Giê-su, và tôi yêu thích Kinh Thánh. Cho phép tôi chia sẻ một số suy nghĩ...*

Giới thiệu:

**Nếu bạn đặt câu hỏi này – ‘Chúa Giê-su là ai?’ – bạn đang thực sự ở một nơi tuyệt vời!**

Có thể bạn giận Chúa Trời hoặc không tin Ngài vào thời điểm này. Hoặc có thể bạn tin Chúa nhưng đã bị tổn thương. Có thể bạn là một người theo đạo Hồi, đạo Hindu, đạo Phật, hoặc theo một tín ngưỡng khác. Bạn có thể đang có một quan điểm về niềm tin hoàn toàn khác biệt mà ngay cả chính bạn cũng không thể xác định được... Bạn ơi, bất kể bạn đang cảm thấy thế nào, hay bạn đang ở đâu, thì Chúa của Kinh Thánh – từ sách đầu tiên cho đến sách cuối cùng – đang chào đón bạn, thậm chí ‘khuyến nài’ bạn hỏi: **“Chúa Giê-su là ai?”**

Bạn có thể có rất nhiều câu hỏi mà tôi không trả lời và không giải quyết được. Thực sự, trong tập sách nhỏ ngắn gọn này, tôi đến với bạn chỉ với tư cách là một ‘người tin’ vào Chúa Giê-su và chỉ đơn giản là chia sẻ một số suy nghĩ với bạn. Nguồn của tôi là đức tin, Kinh Thánh và Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Tôi tin rằng Kinh Thánh là bản tổng hợp bao gồm 66 'sách' hoặc tác phẩm, là Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn. Giống như bất kỳ điều tốt hay 'chân chính' nào, Kinh Thánh có thể bị hiểu lầm, bị sử dụng sai và bị nghi ngờ. Tuy nhiên, bất chấp những sai sót của con người trong việc sử dụng Kinh thánh, Kinh thánh vẫn là nguồn đáng tin cậy của Đức Chúa Trời dành cho người thực lòng tìm kiếm chân lý. Kinh Thánh được viết bởi những người 'bình dân', vì vậy Kinh Thánh dễ đọc. Đức Chúa Trời đã không ẩn mình khỏi chúng ta trong Kinh thánh; Ngài đã tiết lộ chính Ngài cho chúng ta!

Bây giờ, hãy để tôi bắt đầu trình bày với bạn những suy nghĩ của tôi về câu hỏi cực kỳ quan trọng này: **'Chúa Giê-su là ai?'**

## Chúa Giê-su là ai?

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Giê-su Christ, có nghĩa là 'Chúa Cứu Thế', là Đức Chúa Trời dưới hình dạng con người. Đức Chúa Trời từ trời xuống trần gian làm người, để chúng ta có thể biết Chúa một cách 'cá nhân' và kết nối hoàn toàn với Ngài.

Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời 'bằng xương bằng thịt'. Ngài đến để tha thứ tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Điều này giải thích cho biết Chúa Giê-su là 'ai' và 'tại sao' Ngài đến.

### **Sự bày tỏ:**

Chính Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đây là sự thật không thể thấu hiểu tận tường. Đơn giản là vì chúng ta không thể 'nắm bắt' hết lẽ thật này - rằng Thiên Chúa đã mang lấy hình dạng con người để cứu chúng ta. Chúng ta không thể 'nắm bắt' được điều này! Nó quá lớn đối với chúng ta! Đúng vậy, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng lẽ thật này - một lẽ thật tuyệt vời - không phải là một lẽ thật được tạo ra để phù hợp với tâm trí của chúng

ta!

Chúng ta được nói rằng lẽ thật này của Đức Chúa Trời tức là Chúa Cứu Thế Giê-su là 'Thần Linh và Chân Lý', không đến với chúng ta bằng sự 'hiểu biết' của tâm trí, mà bằng 'sự bày tỏ' cho tâm linh và tấm lòng của chúng ta.

Nếu bạn giống như tôi và nhiều người khác cố gắng 'nắm bắt' Chúa hoặc làm cho Ngài phù hợp với tâm trí của mình, thì có thể rất khó để tâm linh và tấm lòng của chúng ta chiếm được vị trí điều khiển. Nhưng bạn ơi, bạn biết mọi thứ quý giá đối với bạn trong cuộc sống bây giờ như: *bạn bè, gia đình, niềm vui, tình yêu, sự bình an, sự tha thứ, lòng thương xót.* Những điều này không phải là 'chân lý' của tâm trí mà là của tấm lòng và tâm linh. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, chúng ta đã để lý trí và sự hiểu biết của mình làm tổn thương hoặc làm tổn hại đến 'sự thật trái tim' hoặc mối quan hệ. **Bạn đã bao giờ để 'lý trí' cai trị trái tim mình và rồi hối hận về sau chưa?** Nếu Đức Chúa Trời chỉ 'nhỏ' bằng tâm trí nhỏ nhoi của tôi hoặc tương thích với 'sự hiểu biết' đơn sơ của tôi, thì Ngài thực sự

là một Đức Chúa Trời quá nhỏ bé!  
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ‘Đức  
Chúa Trời là Thần Linh nên những người  
thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh và lễ  
thật mà thờ phượng.’ Chính Chúa Giê-su  
đã nói về lời dạy và sự bày tỏ của Ngài:  
‘Lời của Ta là thần linh và sự sống.’

***Bạn có cảm thấy lễ thật của Chúa Giê-  
su đang thách thức tâm trí bạn và  
đang gõ cửa tấm lòng bạn không?***

## **Thông Điệp của Đấng Cứu Thế:**

Thật thú vị là Chúa Giê-su kêu gọi mọi người đến với 'đức tin'. Ngài không đến để ban cho tiền bạc hay sự giàu có. Thậm chí Ngài không đến để trả lời các câu hỏi thần học. Ngài phán dạy lời này: *'Người nào khát hãy đến với Ta mà uống. Ai tin Ta thì các sông nước hằng sống sẽ từ trong lòng người ấy tuôn ra.'* Chúa Giê-su hỏi chúng ta có 'khát' không và Ngài hứa ban cho người khát 'nước hằng sống'. Điều này không 'phù hợp' với nền kinh tế hàng ngày của chúng ta; điều này không phù hợp với tâm trí của chúng ta. Tuy nhiên, nó ngấm sâu vào tâm hồn chúng ta và dường như thực sự đáp ứng nhiều hơn so với nhu cầu thực tế của chúng ta.

***Câu hỏi của Chúa Giê-su "Con có khát không?" có vang vọng trong tâm hồn bạn không?***

Hoặc, chẳng hạn, Chúa Giê-su quay về phía đám đông và hỏi "Có ai đang mệt mỏi?" Và sau đó Ngài hứa ban sự 'nghỉ ngơi' theo một kiểu khác.



Chúa Giê-su đã làm những phép lạ, nhưng có một mục đích rất đặc biệt cho các phép lạ của Ngài. Một lần nọ, Chúa Giê-su nói với một đám đông rằng lý do Ngài làm phép lạ là để tất cả chúng ta hiểu rằng Ngài có quyền tha tội. Ngài không làm phép lạ chỉ đơn giản là để làm cho cuộc sống của một số người dễ dàng hơn trong một thời gian ngắn. Ngài đã làm phép lạ để chúng ta thấy rằng Ngài có quyền năng tha thứ tội lỗi của chúng ta và *‘ghi tên chúng ta trên trời’*.

***Vậy, thông điệp của Ngài là gì? Làm sao tôi có thể có ‘sự sống’ này, có ‘sự yên nghỉ’ này và nhận được ‘những nguồn nước sống’ này cho tâm hồn tôi?***

Đây là thông điệp của Chúa Giê-su đến với cuộc sống theo nghĩa đen và cá nhân...

Chúa Giê-su nói *‘Ta là cái cửa, nếu ai do Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi.’* Chúa Giê-su không dạy về Đức Chúa Trời; Chúa Giê-su mời chúng ta đến với chính Ngài để biết được Đức Chúa Trời. Điều sâu sắc nhất mà bạn có trong cuộc sống

của mình lúc này là ‘ai đó’, chứ không phải một thứ gì đó, cũng không phải một khái niệm nào đó. Hãy suy nghĩ về điều đó trong giây phút. Suy cho cùng thì điều gì là quý giá nhất đối với bạn? Tôi đảm bảo với bạn đó là một người. Chúa cũng vậy. Chân lý sâu sắc nhất của Đức Chúa Trời đối với bạn là chính Ngài. Mục đích của Ngài khi trở thành con người là để bạn và tôi thực sự có thể nhìn thấy, chạm vào và biết Ngài. Trên thực tế, Chúa Giê-su có một tên gọi là ‘Emmanuel’, có nghĩa là “*Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.*” Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời ở trong thân xác con người, Ngài đã đến để Ngài có thể ở với chúng ta, bây giờ và mãi mãi.

***Bạn có muốn biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân không?***

## **Niềm Tin:**

Chúa Giê-su thách thức chúng ta hãy ‘tin’ Ngài. Đây là lời mời của Ngài khi Ngài thực sự ở cùng con người và họ có thể ‘nhìn thấy’ Ngài. Nếu họ có thể ‘nhìn thấy’ Ngài, tại sao lại nhấn mạnh đến ‘đức tin’ nơi Ngài? Hai điều xảy ra với tôi về vấn đề ‘đức tin’ như thế này:

### **1. Một người bạn tốt tin tưởng vào bạn!**

Bạn đã bao giờ gặp trường hợp gọi là ‘người bạn’ không dành cho mình không? Người này nhìn thấy bạn, biết bạn, và thậm chí nhận ra bạn mỗi khi ở gần; người này có ‘mối quan hệ’ với bạn nhưng lại không ‘tin tưởng’ vào bạn. Người đó đã thực sự khép lại một phần trái tim của họ với bạn. **Bạn có thể cảm nhận được cảm giác, kinh nghiệm này trong một mối quan hệ không?**

Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời bằng xương bằng thịt đã đến để ‘ở với chúng ta’. Tên của Ngài chính là Emmanuel, có nghĩa là, ‘Chúa ở

*cùng chúng ta*<sup>1</sup> Chúa Giê-su không chỉ muốn bạn ‘thừa nhận’ Ngài; Ngài đến để có một tình yêu, mối quan hệ ‘tin yêu’ với bạn. *Niềm tin vào nhau là huyết mạch của tình bạn chân chính.*

Chúa Giê-su nói: “*Ta đã gọi các người là bạn Ta.*” Chúa Giê-su cũng nói rằng không có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu thể hiện qua sự hy sinh mạng sống mình vì người khác.<sup>2</sup>

## **2. *Thấy chưa phải là tin!***

Khi Chúa Giê-su ở trên đất, nhiều người đã nhìn thấy quyền năng của Ngài nhưng không tin Ngài. Có thể bạn cũng như tôi, đôi khi ước muốn hoặc thậm chí nói ‘Giá mà tôi có thể thực sự’ nhìn thấy ‘Chúa Giê-su...’ Sự thật là nhiều người đã nhìn thấy Ngài bằng xương bằng thịt và chứng kiến quyền năng kỳ diệu của Ngài nhưng đã không tin Ngài.

---

<sup>1</sup> Ê-sai 7:14/ Ma-thi-ơ 1:23

<sup>2</sup> Giăng 15:13-15

Thực tế, Ngài đã thực hiện những phép lạ, nhưng mọi người lại quay lưng lại với Ngài. Cuối cùng, hầu hết những ai ‘nhìn thấy’ Ngài, nghe Ngài, đi lại với Ngài, thường thức những dấu kỳ và phép lạ của Ngài – có người đã âm mưu chống lại Ngài, có người đã từ bỏ Ngài. Ngài bị giết trước sự chứng kiến của những người từng ‘nhìn thấy’ Ngài.

Vì vậy, Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta lấy ‘đức tin’ để tin Ngài, chứ không phải chỉ ‘nhìn thấy’ rồi mới tin. Nhiều người đã từng nhìn thấy Ngài nhưng sau đó họ đã giết Ngài. Chúng ta không nên đặt đức tin vào chính mình và trung thành với điều mà mắt thường chúng ta nhìn thấy. Chúng ta có thể trung thành trong một thời gian cũng như các môn đồ, nhưng đến một lúc nào đó, đôi mắt, khối óc, trái tim của chúng ta sẽ khiến chúng ta thất vọng và chúng ta sẽ không theo đuổi nữa. Chúng ta thậm chí có thể chống lại những điều mà chúng ta đã thấy và đã từng yêu thích.

Chúa Giê-su nói với Tô-ma, một môn đồ của Ngài: “*Phước cho kẻ không thấy Ta mà tin Ta.*”

Hiện nay trên thế gian này, Chúa Giê-su muốn chúng ta ‘nhìn’ bằng đôi mắt của trái tim mình và tin, tức là *đón nhận, làm theo, vâng lời, thờ phượng*. Chúa Giê-su muốn có một mối quan hệ thực sự với bạn, một tình bạn! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ bước vào vinh quang, nơi đôi mắt của chúng ta sẽ tinh tường, trái tim chúng ta vững vàng và chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài ‘mặt đối mặt’. Nhưng hiện tại, lời kêu gọi của Ngài là hãy tin.

***Bạn có cảm thấy rằng bạn đang ‘nhìn thấy’ Chúa Giê-su bằng con mắt của trái tim mình không?***

## Kho Báu:

***Tại sao Chúa Giê-su khó ‘thấy’ và khó tin? Tại sao cả thế giới không nghe về Chúa Giê-su và tin Ngài?***

Khi đọc qua Kinh Thánh, tôi ngạc nhiên về cách hành động của Đức Chúa Trời. Ngay từ ban đầu, mặc dù Đức Chúa Trời yêu thương mọi người như nhau, một số người ‘biết’ Đức Chúa Trời và một số người khác thì không. Điều này có nghĩa là: chúng ta không thể hiểu, không thể tìm ra và giải thích được.

Điều đó cũng giống hệt như vậy khi Chúa Giê-su bước đi trên đất, rao giảng và làm phép lạ. Một số người quỳ xuống dưới chân Chúa và xưng nhận: “*Ngài là Chúa!*” Những người khác thì lại coi thường Chúa, khinh miệt và thách thức thẩm quyền của Ngài. Làm sao có thể như thế được? Làm sao một người có thể nhìn vào Đấng Christ và thấy Đức Chúa Trời, và người khác nhìn vào Đấng Christ cùng một lúc và chỉ thấy một con người? Tôi không thể giải thích điều này!

Nhưng những gì tôi đã thấy trong suốt

cuộc đời và sự dạy dỗ của Chúa Giê-su, đó là Ngài đã tỏ mình ra một cách sâu sắc và lặng lẽ. Thật sâu sắc và thật lặng lẽ! Khi một người thực sự ‘nhìn thấy’ Chúa Giê-su là ai – là ‘Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta’ - thì sự mặc khải chạm đến trái tim của người đó và thay đổi họ mãi mãi. Nhưng bởi vì sự tiết lộ này quá sâu sắc, trong sáng và lặng lẽ, nó lướt qua hầu hết chúng ta mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy. Chúng ta bị phân tâm bởi quá nhiều tiếng ồn và ước muốn trên bề mặt cuộc sống, đến nỗi những điều sâu xa của Đức Chúa Trời chỉ lướt qua chúng ta.

Chúa Giê-su kể một câu chuyện ngắn để làm sáng tỏ lẽ thật này. Ngài nói, *‘Nước thiên đàng giống như một kho báu được chôn giấu trong một cánh đồng. Khi một người đàn ông tìm ra kho báu đó, ông ta giấu nó lại và vui mừng đi bán tất cả tài sản của mình có để mua cánh đồng đó.’*<sup>3</sup>

***Bạn có cảm thấy rằng Chúa Giê-su là một kho báu mà bạn đang bắt đầu nhìn thấy nhưng nhiều người xung quanh***

---

<sup>3</sup> Ma-thi-ơ 13:44



***bạn không thể nhìn thấy không?***

## **Máu huyết:**

Câu chuyện về Chúa Giê-su thật khó tin! Chúng ta được biết rằng với tư cách là Đức Chúa Trời, Ngài đã đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và tẩy sạch những 'vết nhơ' của chúng ta. Bạn biết đấy, tội lỗi khủng khiếp nhất thường để lại vết máu. Máu chính là sự sống của con người, đổ ra nơi có bạo lực, nơi có hành hạ, nơi có bất hạnh, nơi có chết chóc. Tất cả chúng ta đều có máu trong tay, dù trực tiếp hay gián tiếp. Chúng ta đang sống trong một thế giới được xây dựng dựa trên chế độ nô lệ, lạm dụng và tất cả chúng ta đều đổ máu, hoặc tiêu thụ những món hàng ăn cắp mà ai đó phải trả giá bằng xương máu. Đó là một sự thật thô thiển và khó chịu, nhưng đổ máu là cốt lõi của thế giới bóng tối và sự xa cách của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Vì vậy, Chúa Giê-su đến, Ngài muốn giải phóng chúng ta ra khỏi bóng tối và tội lỗi. Ngài muốn giải thoát chúng ta khỏi đau khổ mà chúng ta đã phải chịu đựng và sai lầm mà chúng ta đã gây ra. Ngài muốn chữa lành và phục hồi mọi tâm hồn, mọi tấm lòng và thậm chí cả mảnh đất mà

chúng ta đang sống. Chúng ta được biết rằng Chúa Giê-su đã mở đường cho sự 'cứu chuộc' và 'sự tha thứ' theo cách thuộc linh lạ thường này: **Chúa Giê-su đã mang tội lỗi của chúng ta vào con người và thân thể của Ngài, rồi chết cùng với nó.** Một câu trong Kinh Thánh diễn đạt điều đó theo cách này: '*Ngài đã trở thành tội lỗi cho chúng ta.*'<sup>4</sup>

Chúa Jêsus đã tự nhận lấy tội lỗi và sự xấu hổ của tôi, rồi chết cùng với nó. Sau khi đã chết vì tội lỗi của tôi, Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết, nhưng tội lỗi của tôi đã không trở lại với Ngài. Có thể nói, Ngài đã bỏ lại tội lỗi trong nắm mồ. Chúa Giê-su đã gánh lấy tội lỗi của tôi, chết cùng với nó, và trở lại chỉ với sự tha thứ và sự sống mới cho tôi.

Một câu Kinh Thánh đầy quyền năng mô tả điều đó như thế này: *Huyết của Chúa Giê-su công hiệu hơn huyết của tội lỗi chúng ta.*

Vì lý do này, khi chúng ta tin Chúa Giê-su và chấp nhận sự tha thứ của Ngài, chúng

---

<sup>4</sup> 2 Cô-rinh-tô 5:21

ta biết ơn Ngài về huyết hy sinh, và ‘huyết của Chúa Giê-su.’

***Bạn có muốn được ‘rửa sạch’ bởi huyết của Ngài không?***

## **Đức Thánh Linh:**

Chúa Giê-su đang sống! Ngài có thể xác và Ngài ở trên trời. Một ngày nào đó bạn có thể gặp Ngài 'mặt đối mặt'.

Nhưng khi Chúa Giê-su nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ sớm rời trái đất và lên trời, Ngài nói với họ rằng họ nên vui mừng về điều này - đừng buồn - vì điều này có nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ đến với họ, Ngài sẽ 'ở trong' họ.<sup>5</sup>

Bạn thấy đấy, khi Chúa Giê-su còn ở trên đất, Ngài chỉ ở trong hình dạng con người. Nếu Chúa Giê-su ở trong một làng, điều đó có nghĩa là Ngài không ở trong một làng khác. Nếu Chúa Giê-su đang đặt bàn tay bình an của mình lên một người, điều đó có nghĩa là Ngài không đặt bàn tay bình an đó lên người khác. Ngài ở trong hình thể con người, do đó Ngài bị giới hạn về không gian và thời gian giống như chúng ta.

Khi Chúa Giê-su lên trời, chính Thần Linh của Chúa Giê-su, là Đức Thánh Linh,

---

<sup>5</sup> Giăng 14:17,26,28

đang đổ ra trên khắp trái đất. Điều này có nghĩa là chính con người và sự bình an của Chúa Giê-su có thể ở mọi nơi, đồng thời ở trong tâm lòng và trong nhà của mỗi người. Điều đó cũng có nghĩa là Chúa Giê-su có thể đang sống ở bên trong chúng ta chứ không chỉ đi bên cạnh chúng.

Bây giờ, Chúa Giê-su đã hoàn thành sứ mệnh của Ngài trên đất tức là chết và sống lại, để ban cho chúng ta sự tha thứ và sự sống đời đời. Ngài sống thể xác trên thiên đàng. Bây giờ chúng ta kết nối với Ngài qua Chúa Thánh Linh.

Khi chúng ta tin vào Chúa Giê-su, Ngài đến với chúng ta qua Đức Thánh Linh của Ngài và ngự trong tâm lòng, linh hồn, tâm linh của chúng ta - *‘Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.’*

***Bạn có muốn tin vào Chúa Giê-su và muốn có Đức Thánh Linh của Ngài trong tâm lòng và đời sống của bạn không?***

## **Lời Mời:**

Chúa Giê-su nói, *'Ta là cái cửa, nếu ai do Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi.'* (Giăng 10:9)

***Bạn có muốn mời Chúa Giê-su bước vào tâm lòng và đời sống của bạn ngay bây giờ không?***

Đây là một quyết định tâm linh và khi dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-su, bạn sẽ được tha tội và được sống đời đời. Vào thời điểm bạn biết Chúa Giê-su là bạn đang đi trên một con đường mới và một con đường 'sáng mãi cho đến khi có ánh sáng trọn vẹn ban ngày.' (Châm ngôn 4:18)

Đây là cách giúp bạn có thể vượt qua cây cầu từ sự chết để đến với sự sống và biết Chúa Giê-su Christ. Có 2 điều quan trọng cần phải làm. Tôi đặt những điều này ở bên dưới và sau đó tôi đã viết một lời cầu nguyện mà bạn có thể đọc và 'cầu nguyện' từ trái tim mình:

### ***1. Ăn năn tội:***

Bạn sẽ cần phải ăn năn tội lỗi của mình. Đúng vậy, đây là một bước khó, nhưng là một bước mà Chúa Giê-su kêu gọi. Bạn cần phải quyết định ngay bây giờ rằng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, bạn sẽ từ bỏ tội lỗi trong đời mình: tham tiền, ham muốn, tham lam, bất lương, nghiện ngập, ngoại tình, khiêu dâm, v.v..

Ăn năn tội lỗi là một 'quyết định của tâm lòng' và theo thời gian nên được nhìn thấy trong cuộc sống và gia đình của bạn. Có thể có những thứ bạn cần cắt bỏ, đoạn tuyệt, cắt đứt, dập tắt, bỏ đi... Nếu bây giờ bạn quyết định ăn năn và 'quay đầu lại' (ăn năn nghĩa là quay đầu), bạn đang đối mặt với hướng đi đúng đắn trong những bước tiếp theo.

## **2. Đức Tin Nơi Chúa Cứu Thế Giê-su:**

Ở trên chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng và 'sự thật' của niềm tin và niềm tin trong bất kỳ mối quan hệ thực tế nào. Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta 'hãy tin' vào Ngài. Chúa Giê-su kêu gọi



chúng ta thực hiện bước này bằng đức tin và lớn tiếng tuyên bố đức tin nơi Ngài. Tôi đã viết một lời cầu nguyện ở dưới đây để bạn có thể sử dụng cho riêng mình. Lời cầu nguyện phải xuất phát từ tấm lòng bạn và phải chân thành.

Nếu bạn thực sự ăn năn tội lỗi của mình và đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, thì trong giây phút này, Ngài sẽ đặt Đức Thánh Linh của Ngài trong lòng bạn, tha thứ cho tội lỗi của bạn và ghi tên bạn trên thiên đàng!

### **Lời Cầu Nguyện:**

***Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã yêu thương con. Con cảm ơn Ngài đã chết cho tội lỗi của con. Con cảm ơn Ngài đã ban cho con sự tha thứ và sự sống đời đời.***

***Hôm nay con ăn năn tội lỗi của mình và đặt trọn niềm tin và sự tin tưởng nơi Ngài. Con cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi của con và đổ Thánh Linh của Ngài trong con.***

**Cảm ơn Chúa đã tha thứ cho con.  
Cảm ơn Chúa Giê-su đã cứu con.  
Xin giúp con bây giờ trung thành,  
theo Chúa suốt đời cho đến khi con  
gặp mặt Ngài.  
Con cầu nguyện nhân danh Chúa  
Giê-su, amen!**

## **Đời Sống Mới:**

Nếu bạn đã thực hiện bước này của đức tin nơi Chúa Giê-su, bạn đã được cứu! Bạn được tha thứ! Bạn là một "tạo vật mới". Đây là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đây là thông điệp của Chúa Giê-su.

Là một 'tín đồ' mới sinh, điều thực sự quan trọng là bạn phải bắt đầu đọc Kinh Thánh mỗi ngày và dành vài phút để cầu nguyện với Chúa Giê-su. Điều thực sự quan trọng là bạn phải tham gia một nhà thờ Cơ đốc tốt, để bạn có thể phát triển trong đức tin của mình và nhận được sự ủng hộ của những tín đồ khác.

Nếu bạn không có Kinh Thánh, tôi khuyên bạn nên tìm một cuốn để mua hoặc mượn. Tìm kiếm trực tuyến hoặc trong các hiệu sách.

Những gì tôi làm là đọc một chương mỗi ngày. Có thể bắt đầu với Sách Lu-ca, và sau đó tiếp tục đọc...

Tìm một nhà thờ tốt, đáng tin cậy. Hãy

cầu nguyện và xin Chúa Jê-sus dẫn dắt bạn trong quyết định này. Nhờ một tín hữu Cơ-đốc mà bạn biết và tin cậy giới thiệu cho bạn một nhà thờ. Hãy chắc chắn rằng việc đến nhà thờ mỗi tuần một lần là một ưu tiên, một 'cửa lễ' đối với Chúa. Bạn có thể phải thay đổi một số thứ trong lịch trình và thậm chí cả vấn đề tài chính, để điều này xảy ra. *Chúa sẽ tôn trọng bạn vì điều đó!*

Tôi rất thích nghe từ bạn! Nếu bạn đã thực hiện bước này của niềm tin, thông qua trang web của tôi ở trang sau, hãy gửi email cho tôi và cho tôi biết. Tôi sẽ vui mừng với bạn và cầu nguyện cho bạn!

Cầu xin Chúa ban phước cho bạn!  
Cho đến khi chúng ta gặp nhau trực tiếp tại một cuộc đoàn tụ gia đình!  
Đức Chúa Trời ban phước, bảo vệ và ban thịnh vượng cho bạn nhân danh Chúa Giê-su!

Để biết thêm tài liệu, vui lòng truy cập trang web của tôi bên dưới:

[www.1peter1three.weebly.com](http://www.1peter1three.weebly.com)

***‘Nguyện xin CHÚA ban phước cho anh chị em và gìn giữ anh chị em.***

***Nguyện xin CHÚA tỏa rạng hào quang của thánh nhan Ngài trên anh chị em và bày tỏ lòng nhân từ đối với anh chị em.***

***Nguyện xin CHÚA đoái xem anh chị em và ban bình an thịnh vượng cho anh chị em.’*** Dân-số-ký 6:24-26

Kinh Thánh tham khảo:

**Đức Chúa Trời khuyên mời chúng ta đến với Ngài:** 2 Cô-rinh-tô 5:20

**Chỉ biết Đấng Christ, Kinh Thánh và Thánh Linh của Ngài:** 1 Cô-rinh-tô 2:2-3

**Sự thần cảm và sử dụng sai Kinh**

**Thánh:** Hê-bơ-rơ 4:12/ Giê-rê-mi 29:13

(cũng xem Ma-thi-ơ 4:1-11 & 2 Cô-rinh-tô 4:2)

**Những người bình dân viết Kinh**

**Thánh:** Công vụ các sứ đồ 4:13

**Giê-su có nghĩa 'Chúa Cứu:** Ma-thi-ơ 1:21

**Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời trong hình dạng con người:** Ê-sai 7:14/Ma-thi-ơ 1:23; Ê-sai 9:6; Giăng 1:1-5,9,14; Giăng 8:58/Xuất Ê-díp-tô ký 3:14; Giăng 10:30; Giăng 14:9; Giăng 9:38/Ma-thi-ơ 14:33/Xuất Ê-díp-tô ký 20:5; Giăng 5:46; Cô-lô-se 1:15-20; Hê-bơ-rơ 1:3; Phi-líp 2:6-11; Xa-cha-ri 14:9/Công vụ các sứ đồ 4:12; Khải huyền 1:13-18

**Mục đích của Chúa Giê-su là tha thứ tội lỗi và ban sự sống đời đời:** Lu-ca 5:24; Giăng 11:25-26; Giăng 4:13-14

**Sự bày tỏ, khó để thấu hiểu tận tường!:** Giăng 6:37, 65; Ma-thi-ơ 16:16-18; Rô-ma 11:33-36; Ê-sai 55:8-9; Thi-thiên 36:9; 2 Cô-rinh-tô 4:6; Giăng 4:24 & Giăng 6:63

**Niềm tin nơi Chúa Cứu Thế:** Giăng 7:37-38; Giăng 11:25-26; Giăng 9:35; Ma-thi-ơ 11:28-30; Lu-ca 5:24; Lu-ca 10:20; Giăng 10:9; Giăng 5:39-40; Giăng 15:13-15

**Thấy chưa phải là tin:** Giăng 11:45,53; Ma-thi-ơ 26:56; Mác 15:25 (9 vào buổi sáng) Giăng 20:29; 2 Cô-rinh-tô 4:6; 2 Cô-rinh-tô 5:7; 1 Giăng 3:2; 1 Cô-rinh-tô 13:12

**Đức Chúa Trời yêu thương mọi người như nhau!:** 2 Phi-e-rơ 3:9; 1 Ti-mô-thê 2:4; Ma-thi-ơ 18:14; Giăng 3:16

**Thờ phượng Chúa Cứu Thế và Từ Chối Chúa Cứu Thế:** Giăng 9:38; Ma-thi-ơ 14:33; Giăng 10:20; 2 Cô-rinh-tô 5:16

**Sự bày tỏ sâu sắc và thầm kín:** Ma-thi-ơ 16:20; Mác 1:24,34,44; Mác 4:11; Ê-sai 6:9; 2 Cô-rinh-tô 5:16; Thi-thiên 42:7; Ma-thi-ơ 13:44

**Máu huyết & sự tự do trong Đấng Cứu**

**Thế:** Ê-sai 1:18; Thi-thiên 25:15; 2 Cô-rinh-tô 5:17; Ga-la-ti 2:20; Lu-ca 4:18/Ê-sai 61:1; Ê-sai 42:3; 2 Sử ký 7:14; 2 Cô-rinh-tô 5:21; Hê-bơ-rơ 9:22; Hê-bơ-rơ 12:24

**Đức Thánh Linh:** Giăng 14:1-4; Khải huyền 1:13-18; 1 Cô-rinh-tô 13:12; Giăng 14:17,26,28

**Lời mời gọi & Đời sống mới:** Ê-phê-sô 1:13-14; Cô-lô-se 1:27; Châm ngôn 4:18; Giăng 5:24; Mác 1:15; Ma-thi-ơ 3:8; Acts 3:19; Rô-ma 10:9; Lu-ca 10:20; 2 Cô-rinh-tô 5:17; Hê-bơ-rơ 10:25; Thi-thiên 1; Giô-suê 1:9; Hê-bơ-rơ 4:12/2 Ti-mô-thê 3:16